



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๓๒๔๐/๒๕๖๖ ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ/หรือสมัครด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้สนใจ เรียงตามลำดับอักษร ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤกร สิริมงคลกาล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา
๓. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

๑) ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จัดทำเอกสารแสดงประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์อย่างน้อยต้องครอบคลุมในด้านต่อไปนี้ (๑) การเพิ่มคุณภาพการบริหารและการให้บริการในภาพรวม (๒) การเป็นศูนย์ประสานและผลักดันการพัฒนางานด้านการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีที่สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สำหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (๓) การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและการศึกษาสมัยใหม่ (๔) การเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ (๕) การพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (๖) ทักษะการเป็นผู้นำและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหามีความยาว ไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมภาคผนวก (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในเนื้อหา) และจัดทำสำเนาจำนวน ๓๕ ชุด พร้อมจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอวิสัยทัศน์ ภายในเวลา ไม่เกิน ๑๕ นาที โดยนำส่งที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๒) ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อแสดงวิสัยทัศน์และเตรียมการตอบข้อคำถามต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ และผู้สนใจ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
พระยาโสภาทวารกิจ (เหม ผลพันธ์) อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔

๓) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา กลั่นกรอง ในวันจันทร์ที่
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์)

รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี

Signature Code : ๕zFB๖OfcckfkXiGnZWWP